

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๑๐๐๖/๑๙๖๑๕



๑๐๓ 15๙.๖
๒๙ ธค ๖๙
15.๒๖ ๗.

สคค.
ส่ง : กวค.
รับที่ : ธ14297/64
29 ธ.ค. 2564 เวลา 14.45 น.



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตร
แบบแปลงใหญ่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๕๘๙๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(โครงการฯ) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. การขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและการปรับรายละเอียดโครงการฯ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นการขออนุมัติภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวมีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอเรื่องดังกล่าวต้องพิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการเงินการคลังของรัฐด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ในการขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ และการปรับหลักเกณฑ์วงเงินสินเชื่อ
ต่อรายเพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจะช่วยให้สามารถสนับสนุนแผนธุรกิจของการพัฒนา
แปลงใหญ่ได้มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเดิมให้ได้รับความช่วยเหลือ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้มากขึ้น และเพื่อลด
ความเสี่ยงในการก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการฯ รวมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการนำเงินกู้ออกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งจะทำให้โครงการฯ
ไม่ประสบผลสำเร็จโดยเร็วด้วย และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ในเวลาที่กำหนดด้วย
เหตุสุจริตจำเป็น ให้ ธ.ก.ส. สามารถปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ การเรียกเก็บดอกเบี้ย และการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ได้ โดยที่ลูกค้ายังได้รับสิทธิตามโครงการ

/ ๓. เนื่องจาก ...

๓. เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่า การดำเนินโครงการฯ ยังคงมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการอนุมัติสินเชื่อได้เพียงร้อยละ ๑๐.๑๑ ของวงเงินสินเชื่อโครงการฯ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ควรร่วมกันประเมินผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และอาจพิจารณาปรับกรอบวงเงินงบประมาณโครงการฯ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และความเป็นไปได้ของสินเชื่อที่คาดว่าจะอนุมัติได้ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานันท์ เต็มพิจยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๒๙
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๗๔